



เกษตรทฤษฎีใหม่

ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงมีปฐมบรมราชโองการ **“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”** ซึ่งจวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปีแล้ว ที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของชาติและมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย และวรกายอย่างหนักในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศนี้ โดยทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาต่างๆ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่พสกนิกร ให้พ้นจากสภาพความยากจนฝืดเคืองไปสู่พออยู่พอกิน และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

พระราชประสงค์เป็นประการแรกด้านการเกษตร คือ การทำให้เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในด้านอาหารก่อน เป็นอันดับแรก เช่น ข้าว พืชผักและผลไม้ ฯลฯ แนวทางที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ ทรงพยายามเน้นมิให้เกษตรกรพึ่งพากับพืชเกษตรแต่เพียงชนิดเดียว หรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะจะเกิดความเสียหายง่าย เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดและความไม่แน่นอนของธรรมชาติ แนวทางหนึ่งที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นทางออกก็คือ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือการเกษตรแบบผสมผสาน

ทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้ที่ดินและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแบบใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริขึ้น และพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อนำไปแก้ปัญหาเกษตรกรรม การพึ่งตนเอง ประหยัด และมีอริสดีก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบ่งพื้นที่ให้สัมพันธ์และเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ แร่ธาตุและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทฤษฎีใหม่ จะเน้นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยเน้นการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อครอบครัวให้ตลอดทั้งปี โดยให้มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงปลา ปลูก ไม้ ไม้ร่มไม้ให้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน

แนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" สืบแบ่งพื้นที่เป็น ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐

ปลูกข้าวร้อยละ ๓๐

ปลูกข้าวร้อยละ ๓๐

ปลูกพืชไร่ พืชสวน ร้อยละ ๓๐

ที่อยู่อาศัยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมด

ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่สรุปได้ดังนี้

- ประชาชนพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก
- โลกใบนี้เราสามารถทำกันที่เกินขีดไว้ในระยะเวลาปลูกพืชที่ใช้ได้โดย เช่น ข้าว
- ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้
- ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยเหลือตัวเองในระดับหนึ่ง



เศรษฐกิจพอเพียง & ทฤษฎีใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดที่ขับเคลื่อนหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ



*การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการ “ทฤษฎีใหม่” ๓ ขั้น คือ

ขั้นที่หนึ่ง มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ พื้นฐานของ
ความประหยัด ขจัดการใช้จ่าย

ขั้นที่สอง รวมพลังในรูปกลุ่ม เพื่อทำการผลิตการตลาด
การจัดการรวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ

ขั้นที่สาม สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้หลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐกิจ
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด
การผลิต การจัดการ และข่าวสารข้อมูล

*คัดจากเอกสารเผยแพร่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หน้า ๑๖ ของ
สำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ, ก.ค.๕๘



“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน
โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อ
ได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูง โดยลำดับต่อไป...”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๗



จัดทำโดย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น ๒ ถนนสุพรรณศรี นครนายก ๒๖๐๐๐
โทร/โทรสาร ๐-๓๗๓๑-๓๖๐๑๓ E-mail : paco_nyk@opsmoac.go.th